

Giang viên của TSK dạy "Phương pháp luận sáng tạo" tại Hà Nội

Theo công văn môi giảng dạy số 124/TNVQL của Trường nghiệp vụ quản lý Bộ khoa học, Công nghệ và Môi trường (Bộ KHCNMT), Tiến sĩ khoa học Phan Dũng đã thực hiện lớp tập huấn "Phương pháp luận sáng tạo" (PPLST), trình độ sơ cấp, gồm 60 tiết tại Hà Nội từ ngày 04/01 đến ngày 14/01/1999 cho đội ngũ lãnh đạo, chuyên viên chuyên trách thuộc Bộ KHCNMT. Nhờ biết, này lại lần đầu tiên, thầy Dũng được Hà Nội môi thành giảng.

Lớp học có khoảng 30 người, gồm các cán bộ lãnh đạo, chuyên viên của các Vụ, Viện, Trung tâm, Trường và Doanh nghiệp thuộc Bộ KHCNMT. Trường nghiệp vụ quản lý đã tạo những điều kiện tốt nhất cho công việc giảng dạy, học tập. Các học viên là các quan chức tuy rất bận rộn vẫn cố gắng thu xếp công việc có quan hệ tham dự lớp học cả buổi sáng, chiều, liền tục trong môi ngày.

Thành công của lớp học được thể hiện rõ qua các bài thu hoạch. Dưới đây xin trích một số ý kiến của các học viên:



T.M.D. (phó chánh thanh tra Bộ KHCNMT):

"Cho đến ngày hôm nay, tôi đang phải trả giá mình nên với môi học này, hay nói một cách chính xác là môi ngành khoa học này chiếm nên thế mà dư nói đang tồn tại và phát triển ở Việt Nam trong suốt 22 năm qua... Không nhớ những khoa học khác, khoa học này thực sự thu hút lôi cuốn tôi ngay từ những khai niệm ban đầu... Tôi rất mừng khi được biết, thế giới cũng môi thực sự bắt đầu bước vào ngành khoa học này, trong môi cõi Việt Nam... Thời cô nên và mức tiêu này rồi mà chúng ta không biết tận dụng thời cô thì thật là môi vấn nên lớn của dân tộc..."

N.N.D. (Cán bộ nghiên cứu Viện nghiên cứu chiến lược và chính sách khoa học - Công nghệ):

"Chính môi học của thầy này giúp tôi giải quyết được một phần các câu hỏi trong nên tại của tôi mà trước lúc này học tôi còn băn khoăn chóa cõi hòng giải quyết thóa này... Tôi không nghĩ ch sau môi ngay mình lại cõi thế trôi nên KHOA HỌC hôn trong cuộc sống và công việc tôi môi nhớ vậy..."

T.T.L. (Trường phòng, Trung tâm thông tin tài liệu khoa học và công nghệ quốc gia):

"Trong khi học cõi lúc tôi cảm thấy hỏi xấu hỏi vì dư sao mình cũng ra công tác nhiều năm, lại làm việc ở Trung tâm Thông tin Quốc gia

may lại không biết nên sởi tồn tại của môi học này, môi môi học rất cõi ích cho công tác quản lý..."

N.C. (nghiên cứu viên cao cấp, Trường nghiệp vụ quản lý):

"...Trong lúc chôi môi giải pháp toàn diện nên cõi gắng thuyết phục một số Học viên, Trường nghiệp vụ của các Bộ (Học viên hành chính quốc gia, Học viên chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ kế hoạch và này tö...) bắt này tôi chôi giới thiệu PPLST này với thời lờng từ 1 đến 3 ngày và tiếp tục học này này 60 tiết..."

B.B.Q. (Phó tổng giám đốc công ty EMECO):

"...Tôi là môi cán bộ khoa học, này làm công tác nghiên cứu khoa học 18 năm, sau này làm quản lý doanh nghiệp 10 năm, không việc tồn tại này môi phương pháp luận cho vấn nên sáng tạo mà tôi không hề biết... Môi học này quai làm tôi ngời ngang và cõi cảm töng: ngay bên cạnh cuộc đời của mình cõi một con nòng nhóa tốt nên này mà mình lại cõi hưng húc phải cõi bên lề nòng nên này... Quai lại tiếp khi biết môi học này quai muốn."

Lớp học kết thúc trong sởi chia tay lờu luyến và những lời nên nghi được học tiếp chôi trình trung cấp PPLST.

Cũng trong chuyến đi giảng dạy ở Hà Nội nói trên, một học viên lớp PPLST còn tặng thầy Dũng bản photocopy bài báo nhan đề "CON CÔ BẠN HÔN CÁI KHOA HỌC CÔ BẠN" của GS.TS Nguyễn Cảnh Toàn, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục trước đây, đăng trong tạp chí "TIA SÁNG" tháng 01/1999 của Bộ khoa học-công nghệ và môi trường. Theo GS.TS Nguyễn Cảnh Toàn "lúc đầu về tổ duy lai cái gốc của mỗi lai khác" và "vì khoa học tổ duy bao trùm lên tất cả cho nên có thể nói rằng nơi con cô bạn hôn cái các khoa học mai sau nay ta vẫn gọi là khoa học cô bạn". Anh (chị) học viên nào cần bài báo này, xin liên hệ TSK để photocopy.

Năm 09/01/1999 thăm viếng TSK bằng cách phải cõa số phía bờ sông (khoảng phải phía hánh lang) và lấy đi một chiếc loa đài cũ, một radio-cassette, một số đĩa nhạc và tiền mặt. Tuy TSK đã có ý định dời phòng nhưng rồi đành dời phòng nhỏ và vẫn chờ đợi cần tặng các biện pháp dời phòng nhiều hơn nữa. Chà tiếc TSK đã nghe lại gặp eo.

Sau Tết âm lịch Kyu Mao, TSK nhờ Trông Nãi học khoa học từ nhiên nói cấp vào Internet. TSK càng phân khối hơn nữa khi nhờ Ban giám hiệu cấp tiền mua máy tính mới như mình để dễ dàng truy cập Internet cái tiếng Anh và tiếng Nga. Đây là cơ hội lớn để TSK có thêm nhiều thông tin mới về khoa học sáng tạo (KHST), PPLST nói chung và TRIZ nói riêng cung cấp cho các anh (chị) học viên. TSK xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu Trông Nãi học KHTN.

Nhờ Internet TSK nhờ biết Thầy Genrikh Saulovich Altshuller - tác giả TRIZ từ trước ngày 24/09/1998

tại Liên bang Nga và bà Esther Zlotin (bản và là người nghiệp về TRIZ của thầy Dũng ở Leningrad trước đây) mất ngày 08/12/1998 tại Israel. Ngay sau khi biết tin, thầy Dũng đã vội chia buồn đến các gia đình của Thầy Altshuller và bà Esther Zlotin. TSK sẽ có bài giới thiệu thật thế sự nghiệp của Thầy Altshuller trong số 2, Báo tổng TSK.

Ngày 27/02/1999, TSK đã thực hiện buổi nói chuyện chuyên đề về PPLST cho các kiến trúc sư, kỹ sư... thuộc Công ty Tô vữa xây dựng tổng hợp, Bộ Xây dựng, 29 bis Nguyễn Đình Chiểu, TPHCM.

Từ ngày 01/03/1999 TSK rất vui mừng có thêm nhân viên mới: anh Lê Minh Sơn, kỹ sư nhà kỹ thuật, học viên PPLST khoa số cấp 30 và trung cấp 02. Anh Sơn cũng đang học năm cuối cao học. Ngoài công việc hàng ngày, anh Sơn còn thay mặt TSK tham gia nhóm thực hiện Báo tổng TSK. Chúc anh Sơn có nhiều thành công trong việc thực hiện các nhiệm vụ của mình.

TSK đã nhận được giấy mời và đơn thỉnh mời tham dự "Cuộc gặp gỡ Hội đồng Phan Văn Khải với các doanh nghiệp thuộc môi trường kinh tế trong cải cách tại Hội trường Thống Nhất, TPHCM vào các ngày 18 và 19/03/1999.

Trung tâm nào tạo bởi doanh nghiệp vui và ngoài ngoài thuộc Trông cái bộ TPHCM, nhà chế 146 Võ Thị Sáu, Q.3, ĐT: 8295589-8295598, Fax: 8295598, nhà mời thầy Dũng giảng dạy khoa số cấp PPLST rút gọn (48 tiết) cho các cán bộ nhân viên của các công ty. Khoa học đời mình khai giảng vào ngày 24/03/1999, học vào các sáng thời rảnh - thời rảnh hàng tuần.